

Đảng bộ huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

NGUYỄN QUỐC LẬP*

Hơn 10 năm qua, Đảng bộ huyện Hương Sơn đã tập trung thực hiện việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 06-CT/TW khóa X, Chỉ thị số 03-CT/TW khóa XI và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những kết quả nổi bật.

Hương Sơn là huyện miền núi Tây Bắc tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích tự nhiên 109.679 ha (hơn 3/4 là rừng núi), với 56 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Nhân dân có truyền thống yêu nước, cách mạng, cần cù lao động và hiếu học. Dân số hơn 118 nghìn người. Huyện có 32 đơn vị hành chính (30 xã, 02 thị trấn). Đảng bộ huyện có 58 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 420 chi bộ (272 chi bộ nông thôn, 148 chi bộ cơ quan), 8.966 đảng viên.

Cùng với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới, sâu sát, đồng bộ, có chiều sâu, hiệu quả,

nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ này, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã dẫn đi vào cuộc sống, với những kết quả đáng ghi nhận.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện đã ban hành 166 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện với nhiều cách làm năng động và hiệu quả. Sau khi xây dựng kế hoạch học tập, đã mời báo cáo viên trung ương có kinh nghiệm trực tiếp về truyền đạt các chuyên đề; cùng với đó tổ chức học tập, quán triệt tại hội trường; thông qua hệ thống thông tin truyền thông

(Đài Truyền thanh - Truyền hình; Cổng thông tin điện tử, Bản tin Hương Sơn; Hệ thống truyền thanh xã); cấp phát hàng nghìn đầu sách, hàng trăm đĩa DVD ghi hình bài nói chuyện của các nhà nghiên cứu gửi về các tổ chức cơ sở đảng làm tài liệu sinh hoạt tư tưởng tại các chi bộ.

Sau học tập, triển khai làm bài thu hoạch, liên hệ kiểm điểm bản thân, tổ chức đánh giá, thông báo kết quả cụ thể đến cấp ủy, chi bộ đồng thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm bản cam kết thực hiện. Bên cạnh đó, tổ chức hội thi Báo cáo viên, học tập ngoại khóa trong nhà trường,

* Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh



Huyện ủy Hương Sơn vinh danh tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

NGUỒN: BÁO HƯƠNG SƠN

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; tổ chức thi Tìm hiểu, nghiên cứu Điều lệ Đảng,...; đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thành chuyên đề học tập hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể. Tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được cấp ủy các cấp hết

sức quan tâm, xác định là một nội dung quan trọng, thường xuyên, được đưa vào kế hoạch, chương trình công tác của cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các việc làm cụ thể, như khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống sau khi đã nhận diện, học tập phong cách làm việc của Bác trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, nêu gương đối với cấp dưới, với quần chúng... báo cáo với cấp

ủy, chi bộ, thủ trưởng đơn vị nơi công tác để theo dõi trong quá trình thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị bổ sung quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phong cách, tác phong công tác theo tinh thần hướng mạnh về cơ sở, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Ban hành hướng dẫn sinh hoạt chi bộ gắn với triển khai các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Để đảng viên có căn cứ cụ thể trong việc tự kiểm điểm, Huyện ủy đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ ra thành 81 biểu hiện. Từ đó, các chi bộ tổ chức để đảng viên nghiên cứu, tự soi có hay không; đồng thời góp ý cho đảng viên khác trong chi bộ, nêu cao ý thức tự giác trong cán bộ, đảng viên.

Qua nhận diện bằng những việc làm, hành vi, biểu hiện được cụ thể hóa, đã có 6.917 trong tổng số 7.509 đảng viên tiến hành nhận diện những biểu hiện suy thoái, trong đó 5.658 đảng viên tự nhận mình có biểu hiện suy thoái (chiếm 82%), chủ yếu là lười học nghị quyết, quan liêu, thích thành tích, khen ngợi. Bước đầu đã khắc phục được tình trạng chần chừ, do dự, qua loa của phần lớn đảng viên trước đây vốn không thấy bản thân có biểu hiện suy thoái nào... Sau khi nhận diện, đảng viên đều tự đối chiếu, soi vào bản thân và có bản giải trình, xác định rõ nguyên nhân và có kế hoạch khắc phục, sửa

chữa. Đây là một trong những chuyển biến quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai chính là việc thực hiện một số chủ trương lớn nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Đó là: ngày thứ 5 hằng tuần, các cơ quan, ban, ngành, cán bộ, nhất là các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, cấp ủy viên cấp huyện về cơ sở chỉ đạo, bám, nắm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các địa phương được phân công phụ trách. Thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban tuần ở các phòng, ban, bộ phận từ huyện đến cơ sở để soát xét công việc; tổ chức chào cờ - giao ban hằng tháng ở các đảng bộ, chi bộ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc phục các biểu hiện suy thoái của tập thể, cá nhân.

Ban hành 1.400 Sổ tay tu dưỡng, rèn luyện theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây

dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho toàn thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây vừa là hình thức tự soi, tự sửa và tự nhắc nhở bản thân không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, vừa giúp cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Tổng hợp thông tin thời sự, các chủ trương, chính sách mới, tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị làm tư liệu phục vụ chào cờ - giao ban đầu tháng và sinh hoạt chi bộ. Tổ chức nghiên cứu, học tập, tìm hiểu Cương lĩnh, Điều lệ và các quy định của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Các đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập làm theo; cá nhân ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong thực hiện việc làm theo cũng như khắc phục các biểu hiện đã nhận diện. Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình nhận diện những biểu hiện suy thoái, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy chất lượng hoạt động của chi bộ khu vực nông



thôn yếu. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc triển khai nhiều chủ trương, nghị quyết kém hiệu quả. Bên cạnh đó, qua nhận diện, nhiều cán bộ, đảng viên không nắm, bám cơ sở, chưa thường xuyên đến với người dân, công tác tham mưu hoạch định chính sách thiếu thực tế.

Để khắc phục, Huyện ủy đã phân công 230 cán bộ huyện và Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn, ngày 03 hằng tháng về dự sinh hoạt định kỳ ở 272/272 chi bộ thôn, khối phố và một số chi bộ khối cơ quan nhằm mục đích giám sát việc sinh hoạt, cung cấp thông tin và là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó các chi bộ nông thôn có chuyển biến tích cực trong nền nếp sinh hoạt cũng như triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng ở cơ sở đã được phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời. Đồng thời, dự sinh hoạt chi bộ cũng giúp cán bộ nắm chắc thực tiễn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ sở y tế, Chi cục thuế, cơ quan công an các cấp... đã xây dựng được các quy tắc ứng xử trong quan hệ với nhân dân, khách hàng, đồng

nghiệp, công bố công khai tại trụ sở cơ quan để cán bộ, công chức, người lao động đơn vị thực hiện; đồng thời để nhân dân kiểm tra, góp ý, giám sát việc thực hiện. Bệnh viện Đa khoa huyện định kỳ đã phát phiếu lấy ý kiến bệnh nhân và người nhà về mức độ hài lòng trong phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế khi đến khám và chữa bệnh.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương được Đảng bộ huyện hết sức quan tâm. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở đó, chỉ đạo cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn thực hiện nội dung đột phá bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện

nguyên quy định, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm cá nhân; tích cực đấu tranh với các hành vi tiêu cực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bệnh thành tích. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, tác phong làm việc, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục xác định rõ công việc mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo, đó là: phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, làm tốt công tác an sinh xã hội; tập trung quyết liệt cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ việc sâu sát cơ sở, phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, cấp ủy các cấp đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/

TW của Bộ Chính trị vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm. Tăng cường giám sát thường xuyên từ khâu xây dựng kế hoạch đến triển khai thực hiện; kiểm điểm các biểu hiện suy thoái cụ thể và yêu cầu giải trình, cùng với các giải pháp khắc phục. Rà soát, phê bình, xử lý đảng viên bỏ sinh hoạt; nêu gương người đứng đầu để biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở huyện Hương Sơn là, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm, các cá nhân, tập thể điển hình đã được Trung ương, tỉnh khen thưởng, như “Báo công làm theo lời Bác”, “Ngày thứ 7, Chủ nhật hồng”, “Phân công cán bộ về dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở”, “Hành hương về cội nguồn”, “Vinh danh các điển hình tiên tiến”, “Sổ tay học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”,... được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Các điển hình nổi bật, như Đảng bộ và nhân dân xã Sơn Kim 1, Sơn Bằng, thị trấn Phố Châu, Sơn Quang...; hàng ngàn lượt đoàn viên thanh

niên tham gia hiến máu tình nguyện, nhiều em học sinh nhật được tiền trả người đánh rơi; đi tìm hài cốt đồng đội; đoàn kết nỗ lực giúp nhau phát triển kinh tế... Hằng năm, sau hội nghị gặp mặt biểu dương, huyện tổ chức đoàn đại biểu hành hương về nguồn: Về Quảng trường thành phố Hà Tĩnh (nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện tại Hà Tĩnh năm 1957); Thăm quê Bác (tại Kim Liên - Nam Đàn); Thăm Lăng Bác Hồ tại Hà Nội, Khu di tích Đá Chông,... đã tạo ấn tượng và điểm nhấn trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình đã xuất hiện trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Từ đó, cán bộ, đảng viên ngày càng tin tưởng hơn vào đường lối, chính sách của Đảng; nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua học tập, cán bộ, đảng viên có ý thức rõ hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, có tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái giúp

đỡ nhau trong công tác; phong cách, lễ lối làm việc và thái độ ứng xử trong giao tiếp, thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, đã tạo được lòng tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện sự cố gắng sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong học tập và làm theo Bác. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đoàn kết thống nhất cao, từ tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đến đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đồng tâm hiệp lực vừa bảo đảm tính tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vừa phát huy được vai trò của tổ chức nhằm thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Vai trò người đứng đầu được thể hiện quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có trọng tâm trọng điểm, khoa học, cụ thể, thể hiện được tính dân chủ một cách cao nhất. Những tồn tại, hạn chế được nhận diện, khắc phục, từng bước điều



chỉnh được các mặt trong công tác xây dựng Đảng, trước hết là trong công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát... giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị, tạo khí thế, niềm tin sắt son của nhân dân vào Đảng.

Đảng bộ và nhân dân huyện Hương Sơn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều năm liền, Đảng bộ huyện Hương Sơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới Đảng bộ huyện tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác

phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, căn cứ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, con người cụ thể theo biện pháp “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, rõ hiệu quả”, lấy kết quả công việc làm thước đo đánh giá, sử dụng cán bộ.

Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung đánh giá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sinh hoạt hằng tháng.

Bốn là, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp; của cán bộ, đảng viên qua bản cam kết tu dưỡng phấn đấu rèn luyện hằng năm, ghi sổ tay học tập và làm theo hằng tháng để tự soi, tự sửa. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Năm là, tập trung đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình điển hình về học tập và làm theo gương Bác, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Sáu là, thực hiện tốt việc đưa nội dung “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình ngoại khóa, giảng dạy tại các trường học, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, thu hút học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo phong trào thi đua rộng lớn của tuổi trẻ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để kịp thời phát hiện và có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, uốn nắn kịp thời những đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác ■